
sþ. 120. Fyrirspurn [116. mál]
til iðnaðarráðherra um verðjöfnunargjald af raforku.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

Hefur iðnaðarráðuneytið uppi áætlanir um breytingu á reglum um álagningu verðjöfn-
unargjalds af raforku á árinu 1985? Ef svo er, Í hverju felst þá sú breyting?


